

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ระดับอำเภอ ปี ๒๕๖๕

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑	นายสุเทพ บุญแจ้ง	เกษตรกรต้นแบบ	ประธานกรรมการ
๒	นายสมศักดิ์ คหินทพงษ์	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลนครหลวง	กรรมการ
๓	นายสวาท เวชทัບ	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลท่าช้าง	กรรมการ
๔	นางบุญสม โปรยทอง	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลบ่อโพง	กรรมการ
๕	นายธรา สุมานิต	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลบ้านซุง	กรรมการ
๖	นายเสน่ห์ มีทรัพย์	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลปากจั่น	กรรมการ
๗	นายภูซงค์ อยู่เกษม	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลบางระกำ	กรรมการ
๘	นายนิรัญ เหล็กไหล	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลบางพระครู	กรรมการ
๙	นายบุญธรรม อารีรัตน์	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลแม่ลา	กรรมการ
๑๐	นายอำนาจ ชมประเสริฐ	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลหนองปลิง	กรรมการ
๑๑	นางสาวชูลี ส่งกลิ่น	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลคลองสะแก	กรรมการ
๑๒	นายชวลิต พระนอนข้าม	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลสามไถ	กรรมการ
๑๓	นางปวีณา หงส์โตสวัสดิ์	อาสาสมัครเกษตรกร ตำบลพระนอน	กรรมการ
๑๔	นายสุนทร พระครูถิน	เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่าย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	กรรมการ
๑๕	นางสอาด เอี่ยมพิชัย	เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่าย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	กรรมการ
๑๖	นายพงษ์พันธ์ เทพไทย	เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่าย ด้านเกษตรผสมผสาน	กรรมการ
๑๗	นางเกษร ชมวงษ์	เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่าย ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	กรรมการ
๑๘	นายสกล เกตุณะ	เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่าย ด้านปศุสัตว์	กรรมการ
๑๙	นายเชิดศักดิ์ ไวยอาษา	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเกษตรอินทรีย์	กรรมการ
๒๐	นายชลิต ชิงชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง	กรรมการ
๒๑	นายทวี สุคนธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง	กรรมการ
๒๒	นายเกษม ก้อนทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง	กรรมการ
๒๓	นายสมชาย พระนอนเขตต์	ผู้แทน ศบกต. ตำบลสามไถ	กรรมการ
๒๔	นายวิวรรณ์ วิทยายนต์	สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง	ผู้ประสานงาน

แนวทางการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

๑. ประธาน : เกษตรกรต้นแบบ จำนวน ๑ คน

๒. กรรมการ :

- เกษตรกรผู้นำหรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตรกร (อกษ.) ในตำบลหรือแขวงแห่งละหนึ่งคน

- จำนวนเกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ระดับอำเภอ หรือเขตในพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้มีจำนวน ๓ - ๕ คน ซึ่งของเดิมไม่ได้กำหนดจำนวนไว้ โดยจากจำนวนเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ทั้งหมดในอำเภอ ให้พิจารณาคัดเลือกเฉพาะเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายที่มีบทบาทร่วมสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ ศพก.หลัก เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และมีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ จำนวน ๓ - ๕ คน หากอำเภอไหนมีผู้ที่เหมาะสมไม่ถึง ๓ คน ก็ให้แต่งตั้งตามจำนวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ

- ผู้แทน ศบกด. หนึ่งคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่

ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมีจำนวนไม่ถึงสามคน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจำนวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เกษตรกรอำเภอ หรือหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับความเชื่อถือยอมรับ ทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ในชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

๓. ผู้ประสานงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ - ๔ ของกรุงเทพมหานคร จำนวนหนึ่งคน

คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙